

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động
các đơn vị sự nghiệp công lập ngày 31 tháng 12 năm 2013**

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đã chủ trì cuộc họp chuyên đề về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập để triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 37/TB-TW của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công". Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trong thời gian vừa qua và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Định hướng chung:

Khoa học và công nghệ là lĩnh vực quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong thời gian qua, lĩnh vực khoa học và công nghệ đã có những bước đổi mới, chuyển biến và đạt được những kết quả nhất định. Vì vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục kiên trì và nhất quán trong định hướng đổi mới để phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, gắn kết phát triển khoa học với sử dụng vốn ngân sách nhà nước có hiệu quả, từ đó tạo tiền đề để thúc đẩy khoa học và công nghệ thực sự là động lực của phát triển kinh tế - xã hội.

2. Các định hướng đổi mới cụ thể:

Trong thời gian qua, lĩnh vực khoa học và công nghệ đã có những bước đổi mới nhất định. Tuy nhiên do đây là lĩnh vực khó, có nhiều rủi ro nên khó có thể áp dụng cơ chế, chính sách chung cho tất cả các mô hình hoạt động khoa học và công nghệ. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ cần xây dựng các định hướng đổi mới phù hợp với đặc thù của lĩnh vực nghiên cứu theo hướng như sau:

- Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện phân loại hoạt động khoa học và công nghệ, từ đó xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp (cơ chế đặt hàng, cơ chế

mua hàng hay giao nhiệm vụ). Trên cơ sở đó, phân loại và công bố lộ trình chuyển đổi các đơn vị khoa học và công nghệ công lập theo nhóm: đơn vị được Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; đơn vị phải thực hiện chuyển đổi ngay; đơn vị chuyển đổi theo lộ trình và công bố thời gian nhất định cho hoạt động chuyển đổi, đồng thời giảm dần tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị khoa học và công nghệ công lập.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, trước mắt đảm bảo kinh phí cho hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập hoạt động nghiên cứu cơ bản, đồng thời nghiên cứu cơ chế chính sách khuyến khích đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phải chuyển đổi ngay.

- Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đã tạo ra những nét đổi mới trong hoạt động của các đơn vị khoa học và công nghệ công lập nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập, nhiều nội dung mới chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Do vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ cần đánh giá khách quan quá trình triển khai các Nghị định, nêu những tồn tại vướng mắc, trường hợp cần thiết thì tổ chức hội thảo để tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và quản lý.

- Trong thời gian qua, quá trình đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ triển khai còn chậm; lộ trình thực hiện tự chủ toàn bộ về nhiệm vụ, biên chế, quản lý, tài chính và hợp tác quốc tế chưa cụ thể và chưa có cơ chế đủ mạnh. Vì vậy, trước mắt cần nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, đồng thời với triển khai thực hiện Kết luận số 37/TB-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 theo hướng khuyến khích, thúc đẩy nhanh và mạnh hơn, cụ thể:

+ Tiếp tục khuyến khích các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập chuyển đổi để tự chủ cao hơn về tổ chức bộ máy, tài chính, có cơ chế gắn chặt với “sản phẩm”, bao gồm sản phẩm Nhà nước giao, sản phẩm nghiên cứu cụ thể và sản phẩm ứng dụng.

+ Giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ quản lý và bảo toàn, xác định cụ thể khấu hao hay không khấu hao.

+ Về đất đai, tiếp tục nghiên cứu đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

+ Về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: cần xác định cụ thể các nội dung về khoán chi, đặt hàng và mua sản phẩm để các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ tự xác định, lựa chọn cơ chế thực hiện. Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng định mức

kinh tế - kỹ thuật, xác định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán sản phẩm để thực hiện khoán chi, đặt hàng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các thành viên BCĐ Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập;
- Các Bộ: KH&CN, GD&ĐT, TC, Y tế, KH&ĐT, NN&PTNT, TP, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, KGVX; TGD Công TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). **vs**

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Phạm Việt Muôn